



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 521/2553

21 กันยายน 2553

**“รวม.กษ.” เผย ชุมชุมสหกรณ์โคนมฯ พอใจมติ ครม.อนุมัติขึ้นราคาน้ำนมดิบ พร้อมกำชับ
หน่วยงานในสังกัดดูแลคุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิตให้เป็นรูปธรรม**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการอนุญาตให้ผู้แทนจากชุมชุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ชุมชุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความพอใจต่อมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำนมดิบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ที่ เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบ เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 0.50 บาท จากเดิมราคา 16.50 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 17.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2553 ทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 13.27 บาทต่อกิโลกรัม บวกกำไรเบื้องต้นของเกษตรกรและ ค่าบริหารจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ที่ต้องประสบกับภาวะต้นทุนปัจจัยการผลิตและอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ชุมชุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของการเลี้ยงโคนมทั้งระบบ ซึ่งในบางส่วนมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม อาทิ กา รจัดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม การทบทวนต้นทุนการเลี้ยงโคนมและราคารับซื้อน้ำนมดิบอย่างน้อยทุก 6 เดือน นอกจากนั้น ทางชุมชุมสหกรณ์โคนมฯ ยังได้เสนอแนวทางต่างๆ เพื่อพัฒนาโคนมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมโดยการปรับขนาดฝูงโครีดนมหรือโครงการโคทดแทน รวมทั้งการผลักดันให้มีโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบของเกษตรกรเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาโรงงานแปรรูปจากต่างชาติ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาความเป็นไปได้และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงกำชับกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริม สหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในด้านคุณภาพมาตรฐานน้ำนมดิบ และการลดต้นทุนการผลิต ให้เป็นรูปธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้วงการโคนมของไทยพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ
